

๑.ตารางแสดงการวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

Suppliers	Input	Process	Output	Customer
<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง - กรมส่งเสริมการเกษตร 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณโครงการที่ได้รับ จากกรมส่งเสริมการเกษตร 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ขออนุมัติดำเนิน โครงการ - ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง อนุมัติให้ ดำเนินการ - ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง และ จัดทำแบบรายงานขอซื้อ-ขอ จ้าง เสนอเจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการ เปรียบเทียบราคา จำนวน ๓ บริษัทเป็นอย่างน้อย - ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย วิธีตกลงราคา - เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอซื้อ- ขอจ้าง ผ่านการเงินและหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ - ผู้อำนวยการ/ผู้ได้รับ มอบหมาย ลงนามรายงานฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการบริหารจัดการ งบประมาณโครงการได้ถูกต้อง ตรงเวลา ครบถ้วนตาม เป้าหมายงานที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้เกี่ยวข้องสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๓ จังหวัดระยอง

๑.ตารางแสดงการวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

Suppliers	Input	Process	Output	Customer
		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการ สั่งซื้อ-สั่งจ้าง - ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำ PO ในระบบ GFMS -ผู้ขาย ส่งมอบวัสดุ -คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ -เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับใน ระบบ GFMS และส่งเบิก จ่ายเงิน -เจ้าหน้าที่พัสดูลงบัญชี/ ทะเบียน/ครุภัณฑ์ 		

๒. ตารางแสดงข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการ

กระบวนการ	ข้อกำหนดที่สำคัญ	ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ
- การจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา	- การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ - เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ - เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถดำเนินการได้ทันกำหนดตามความต้องการ

๓. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของกระบวนการ

กระบวนการงาน	มาตรฐานการปฏิบัติ	In-process KPI	ตัวชี้วัด
- การจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา	- มาตรฐานในเชิงคุณภาพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง มีความเข้าใจ ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติมต่างๆ เพื่อ ผู้ปฏิบัติงานจะได้เข้าใจถึง วิธีการปฏิบัติงาน และสามารถ ปฏิบัติงานได้	- จำนวนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา	- ร้อยละของนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ ในขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง